

# เปิดให้เรียนรายวิชาข้ามสถาบันได้แล้ว

## ● อธิการบดี 25 สถาบันเห็นใจเห็นชอบ ● ปลัด อว.เผยเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีพิธีลงนาม บันทึกความเข้าใจการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน ระหว่างสถาบันสมาชิกของที่ประชุมคณะผู้บริหาร บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัย ในกำกับของรัฐ (ทคปร.) มีอธิการบดีมหาวิทยาลัย ของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 25 สถาบัน เข้าร่วม มี ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว. เป็นประธานและ ศ.ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ ประธาน ทคปร.และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็น พยานลงนาม

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์เปิดเผยว่า การลงนาม ครั้งนี้ถือเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของระบบ การอุดมศึกษาไทย ที่เกิดขึ้นโดยความเห็นชอบ ของอธิการบดีทั้ง 25 สถาบัน เรื่องนี้เป็นเรื่องยาก แต่วันนี้เราสามารถทำให้เกิดขึ้นจริงได้ ถือเป็น การนำนโยบายของอว.ในด้านระบบคลังหน่วยกิต และการใช้ทรัพยากรร่วมกันมาสู่การปฏิบัติอย่าง เป็นรูปธรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อนักศึกษาที่ควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุด ให้พวกเขามีโอกาส เสาะแสวงหาความรู้ตามรายวิชาที่ตนสนใจและ ได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายจากมหาวิทยาลัย ที่ต่างก็มีของดีและความเป็นเลิศที่แตกต่างกัน ขณะที่ มหาวิทยาลัยยังได้รับประโยชน์จากการบูรณาการ เชื่อมโยงข้อมูลและองค์ความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย เป็นการสนธิกำลังให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้าน ศ.ดร.พญ.พัชรีย์กล่าวว่า 25 สถาบันการศึกษา มีเจตนารมณ์ ร่วมกันที่จะส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ด้วย การเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามสถาบัน และสามารถใช้อนุยกิตของรายวิชาดังกล่าวให้เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยกิต ในหลักสูตรที่นักศึกษากำลังศึกษาได้ รวมทั้งสามารถนำไปอยู่ในระบบคลัง หน่วยกิตสะสมได้ตามข้อกำหนดของแต่ละสถาบัน

สถาบันการศึกษา 25 แห่งที่สามารถลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันได้ ประกอบด้วย ม.เกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น จุฬาฯ ม.เชียงใหม่ ม.ทักษิณ สถาบันเทคโนโลยี ลาดกระบัง ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ม.ธรรมศาสตร์ ม.นครสวรรค์ ม.บูรพา ม.พะเยา ม.มหิดล ม.มหาสารคาม ม.แม่โจ้ ม.แม่ฟ้าหลวง ม.รามคำแหง ม.วลัยลักษณ์ ม.ศิลปากร ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ม.สงขลานครินทร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ม.เทคโนโลยีสุรนารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ ม.อุบลราชธานี ศึกษารายละเอียดการลงทะเบียนข้ามสถาบันและ รายวิชาที่เปิดรับลงทะเบียนได้ที่ <https://graduate.mahidol.ac.th/cgau/courses.php>